

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ผู้มาประชุม

๑	นายบุญทา ตันตรา	ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๒	นางสาวเสาวลักษณ์ ธิบแจ่ม	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๓	นายทรงศักดิ์ สุภา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
๔	นายเจษฎา อุตแจ่ม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
๕	นายรัตน์ ไชยวงค์ษา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
๖	นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑
๗	นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
๘	นายสงกรานต์ พรหมพนัส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
๙	นายทองดี ปัญญาเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
๑๐	นางพจนีย์ รัตนพนัส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒
๑๑	นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายมานพ ทาสีคำ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
---	----------------	---------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายวัฒนา จันทนุพาน	นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
๒	นายประเสริฐ อุตตระพะยอม	รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
๓	นายนราชัย ธิบแจ่ม	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
๔	นายคำป็น ลังกาพยอม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
๕	ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย	ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๖	นายอุดม ปันแจ่ม	รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๗	นายประกิต สมนาศักดิ์	รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๘	นายศักดิ์พันธุ์ จันตัน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
๙	นายถวิล มณีขัติย์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	นางประภัสสร สิทธิใหญ่	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑	นางมาลินี อัดตะศิริ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
๑๒	นายธนาชาติ เตชะยวง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๓	นางสาวสุธาสินี บุรพาพัธ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๔	นายธนาการ พึ่งธรรม	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๕	นายนพดล เตียวตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๑๖ นายศิริ สัยพันธ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๑๗ นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๑๘ นางวนิดา พุกปลั่ง	หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๑๙ นางอนงค์ลักษณ์ อีระศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒๐ นางสาวณัฐพร พงษ์ไพโร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ธิบแจ่ม เลขาธิการสภาเทศบาล ได้นับองค์ประชุมเห็นว่า สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุฑฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา: เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา: **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ นายมานพ ทาสีคำ รองประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้ลาประชุม และในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ มีพายุเข้าทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงอยากจะหารือนายกฯ ในการติดตามลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับปัญหาจากน้ำท่วม ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุพาน: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุพาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนั้น
เรื่องที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ พร้อมกับปรับปรุงและพัฒนาสถานที่โรงเรียนวัดศรีดอนตัน เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งได้จัดงบประมาณในการปรับปรุงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นจำนวนเงิน ๒ แสนบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้พิการในครั้งต่อไป

เรื่องที่ ๒ ในช่วงนี้เกิดพายุเข้าในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากหลายพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลมะเขือแจ้จะได้ให้การช่วยเหลือ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน และดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ทางงานป้องกันฯ ได้จัดเวรยามเฝ้าระวัง ขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่าน ช่วยตรวจสอบและแจ้งประสานเทศบาลด้วย

เรื่องที่ ๓ โครงการเทศบัญญัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แจ้งยอดงบประมาณและโครงการแต่ละโครงการ ที่ยังไม่ได้ออกและขอเงินโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

/นางประภัสสร...

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางประภัสสร สิทธิใหญ่ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอสรุปยอด

นางประภัสสร สิทธิใหญ่: รายรับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวนรายรับที่เข้ามา
ผู้อำนวยการกองคลัง ๖๕,๙๑๔,๘๓๑.๗๒ บาท คงขาดประมาณ ๙ ล้านบาท โครงการที่จะขอเงินมีอยู่ ๒
โครงการ ส่วนโครงการสร้างถนน ของหมู่ ๑๖ เรียกทำสัญญาภายในวันนี้ เนื่องจาก
จำนวนเงินที่เข้ามีอยู่ ๖๖ ล้านบาท ยังเข้ามาไม่ครบตามที่ตั้งไว้

นายวัฒนา จันทนุพาน: ยังขาดอยู่ ๙ ล้านบาท ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ยังมีเรื่องของภาษีที่ดินอีก คาดว่า
นายกเทศมนตรี เรื่องที่ ๔ เดือนตุลาคม นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและประธานสภาฯ ได้เดินทางไป
ประชุมสันนิบาตที่จังหวัดกำแพงเพชร

รับทราบ

มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นำสำเนา
บันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ

นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ:
สมาชิกสภาเขต ๒

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอแก้ไข
หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ “เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับ” เป็น “เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับเหมา”

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
หากไม่มี กระผมขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง ลาจำนวน ๑ เสียง (นายมานพ ทาสีคำ)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องขอความเห็นชอบเข้าดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดิน
จังหวัดลำพูน

นายวัฒนา จันทนุพาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุพาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
ในวาระที่ ๓.๑ เรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ (คทช.)
โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีนโยบายให้
ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน มีเป้าหมายให้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาจัดสรร
ที่ดิน โดยให้ทางอนุกรรมการจังหวัดได้พิจารณาและจัดสรรให้กับประชาชน การขอ
อนุญาตใช้ที่ดินผืนป่าสงวนแห่งชาติในเขตบ้านธิ แม่ต๊อบ แม่สาร ซึ่งมีพื้นที่อยู่ ๗,๘๐๐
กว่าไร่ โดยการครอบครองนั้นบางพื้นที่ก็มีเจ้าของหรืออาจเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองที่ดิน

/หรือกันเป็น...

หรือกันเป็นพื้นที่สาธารณะ ผู้ที่ครอบครองที่ดินผืนป่าที่อยู่ในเขต ตำบล บ้านธิ ห้วย

ยาบ

มะเชื้อแจ้ และศรีบัวบาน คทช.จะเป็นผู้จัดสรรสำหรับที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวน ใครก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองที่ดิน ที่สปก. ออกใบเอกสารสิทธิให้แล้วนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้ครอบครองในปัจจุบันในพื้นที่ที่เสียทั้งหมดจะไม่ออกใบเอกสารสิทธิให้ทาง คทช. จะเป็นผู้ดำเนินการต่อและแจ้งมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำการจัดสรรที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ ๗ , ๘ , ๔ , ๑๔ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๘ และหมู่ ๒ รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะดอยชี้หม่าฟ้า ให้รับแจ้งกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดิน เพื่อทำการปิดผนึกแนวเขตที่ดิน หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตกลงเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทแล้วนั้น ทางคณะอนุกรรมการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นผู้แนะนำและดำเนินการ หากตกลงไม่ได้ที่ดินผืนนั้นจะตกเป็นของส่วนกลาง ทางสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จะรับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ชุมชน แต่การดำเนินการพิจารณานั้นจะต้องให้สภา เป็นผู้อนุมัติ เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้มีสิทธิ์ ทางฝ่ายบริหารจึงต้องนำเสนอต่อสภาและเพื่ออนุมัติให้ทางคทช. ได้ดำเนินการในพื้นที่ต่อไป ก่อนจะลงมติ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพันธ์

นายสงกรานต์ พรหมพันธ์:
สมาชิกสภาเขต ๒

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพันธ์ สมาชิกสภาเขต ๒ ขอสอบถามเรื่องการปฏิรูปที่ดิน สืบเนื่องมาจากปฏิรูปที่ดินได้แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ สปก. (ปฏิรูปที่ดิน) , สทก. (สิทธิทำกิน) สำหรับคนที่มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวที่บ้านกำนัน ซึ่งพอดีรายชื่อราษฎรไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่มีอยู่นั้น มีแค่ ๕๐ เปอร์เซนต์ อีก ๕๐ เปอร์เซนต์ตกหล่น ถ้ารายชื่อตกหล่นทางเจ้าหน้าที่ คทช. หรือสำนักงานที่ดิน จะให้ชาวบ้านได้ชี้แนวเขตที่ดินทำกินที่ครอบครองกรรมสิทธิ์หรือไม่ กรณีหมู่ ๗ , ๘ มีอยู่ ๔๐ - ๕๐ ราย แต่คนที่ถือครองกรรมสิทธิ์มีอยู่ ๒๐๐ กว่าราย และไม่มีรายชื่อตกหล่น ๑๕๐ กว่าราย จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายวัฒนา จันทูปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทูปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเชื้อแจ้ขอตอบข้อซักถาม กรณีรายชื่อราษฎรที่มีรายชื่อตกหล่นนั้น รายชื่อทั้งหมดโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสำรวจพื้นที่ในครั้งนั้น รายชื่อที่ตกหล่นอาจเป็นเพราะไม่ได้มาแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกรณีนี้ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว ให้มาเพิ่มรายชื่อภายหลังได้ แต่อยากจะให้สภาฯ ได้อนุมัติก่อนในรายที่มีรายชื่ออยู่แล้ว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจข้อมูล จะได้อนุมัติส่วนที่ดินที่รายชื่อตกหล่นไป จึงต้องประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ต่อไป

/นายบุญทา...

- นายบุญทา ตันตรา: มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอสอบถามเพิ่มเติมในกรณีการขอ
ประธานสภาฯ มติความเห็นชอบของ คทช. ในที่ดินที่สำรวจและมีเจ้าของหมดแล้ว หรือเป็นการขอความ
เห็นชอบของที่ดินในการบริหารการจัดการที่ดินตามระเบียบป่าไม้เพราะเกรงว่าถ้าอนุมัติ
ไปจะเสียผลประโยชน์ให้กับนายทุนหรือผู้ที่หวังผลประโยชน์จากจากท้องที่ หากเห็นชอบ
แล้วผลประโยชน์จะตกอยู่กับบุคคลหรือการจัดระเบียบของแผนป่า เพราะทางสภาฯ ไม่
ทราบข้อมูลที่แน่ชัด ขอให้ผู้บริหารชี้แจงข้อสงสัยด้วย ขอเชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส
- นางพจนีย์ รัตพนัส: เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต ๒ เห็นด้วยกับท่าน
ประธานสภาฯ เพราะมีชาวบ้านมาสอบถามเกี่ยวกับการจับจองที่ดินแต่ไม่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งรายชื่อที่ตกหล่นมีอยู่มาก อยากให้ทำเป็นระเบียบ/ขั้นตอน เพราะ
เกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มนายทุน สำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินและอยากจะมี
ที่ดินทำกิน ทางเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชน
- นายบุญทา ตันตรา: เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ
- นายวัฒนา จันทนุพาน: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุพาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ขอ
นายกเทศมนตรี ตอบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยที่ดินจัดสรรในวันนี้จะกำหนดพื้นที่
ที่ดินถ้าเกิน ๕๐๐ ไร่ ก็ไม่สามารถทำได้จะให้ราษฎรครอบครองที่ดินรายย่อยที่
ครอบครองไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ เท่าที่มีจะเป็นราษฎรรายย่อยเป็นส่วนมาก การครอบครอง
ที่ดินส่วนมากจะครอบครองไม่เกิน ๒ - ๓ ไร่ สูงสุดครอบครอง ๖๕ ไร่ ที่มีรายชื่ออนุญาต
ให้ทำกิน ในกรณีที่อยู่ใหญ่บ้านไม่ได้แจ้งรายชื่อพื้นที่ที่มีผู้ครอบครองแต่ไม่มีรายชื่อจะต้อง
รีบดำเนินการ พื้นที่ทั้งหมดแต่ขอให้สภาฯ อนุมัติให้ผู้ที่มีรายชื่อและแจ้งรายชื่อแก้ไข
เพิ่มเติมอนุมัติให้เข้าไปทำผลประโยชน์ก่อน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติ
จากสภา ส่วนใหญ่ในการแก้ไขปรับปรุงนั้นทางเจ้าหน้าที่ คทช. และเจ้าหน้าที่จัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้มีรายชื่อในการ
ครอบครองที่ดินเข้าไปทำกินก่อนตามเจตนาของรัฐบาล
- นายศักดิ์พันธุ์ จันตัน: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิ์พันธุ์ จันตัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล
หัวหน้าสำนักปลัด มะเขือแจ้ ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วนของขั้นตอนที่ผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติความ
เห็นชอบเข้าดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยจังหวัดได้ทำ
หนังสือแจ้งให้เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นำเสนอญัตติความเห็นชอบการดำเนินการจัดที่ดิน
ทำกินกับทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน ในการดำเนินการของป่าไม้เขต ๑
จังหวัดเชียงใหม่ ตามขั้นตอนแรก คือให้ สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ป่าไม้เขต ๑ (เชียงใหม่)
เข้าดำเนินการสำรวจและจัดทำ นารายชื่อส่งให้กับคณะกรรมการ คทช. ขั้นตอนนี้เป็น
การขอความเห็นชอบของสภาฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขต ๑ (เชียงใหม่) เข้ามา
สำรวจและดำเนินการตามมติ คทช.

- นายบุญทา ตันตรา: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ
ประธานสภาฯ
- นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ สมาชิกสภาเขต ๒ จากประเด็น
สมาชิกสภาเขต ๒ ที่ว่า สปก. และ สทก. ไม่ว่าจะป็นรัฐบาลยุคไหน จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินและ
ป้องกันมิให้ชาวบ้านบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าสงวน อยากทราบว่าแปลงที่มีการตกหล่นอยู่
เป็นจำนวนมาก จะมีมาตรการที่จะป้องกันมิให้เสียผลประโยชน์ จึงขอให้ทางสภาฯ ช่วย
พิจารณาด้วย
- นายบุญทา ตันตรา: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
ประธานสภาฯ
- นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต ๒ เรื่องสิทธิทำกิน
สมาชิกสภาเขต ๒ สทก. ที่ป่าไม้เข้ามาสำรวจพื้นที่ และมีการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ ชาวบ้านที่มีพื้นที่ในเขต
บริเวณป่าไม้ตามจุดพื้นที่ ที่ครอบครองที่ดิน หากมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้ครอบครอง
ที่ดินในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะออกสำรวจ ไม่ต้องเป็นห่วง การเข้ามาครอบครอง
ของนายทุนหรือผู้หวังผลประโยชน์ใดใด เพราะการครอบครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ ของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนั้น และทางเจ้าหน้าที่จะมีการออกสำรวจ
พื้นที่ป่าไม้อยู่เป็นประจำ หากรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินหล่นหายสามารถไปแจ้งความ
จำนงได้ต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ถ้าชาวบ้านสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อที่ดินที่ตกหล่น ทาง
เจ้าหน้าที่จะทำการออกสำรวจพื้นที่ และป่าไม้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- นายบุญทา ตันตรา: มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
ประธานสภาฯ
- นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสริมกรณี
สมาชิกสภาเขต ๒ สท.รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ ทางเจ้าหน้าที่ สทก. เขามีการรังวัดไว้หมดแต่ที่ตกหล่นส่วนมาก
เป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ราบ และไม่มี การประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ประกาศแจ้งให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อ
จึงทำให้มีรายชื่อตกหล่น เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจน จะตกหล่นตรงที่ผู้มีชื่อ
กับไม่มีชื่อ
- นายบุญทา ตันตรา: สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม
ประธานสภาฯ
- นายเจษฎา อุตแจ่ม: เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต ๑ ผมว่าเราหลง
ประเด็นกัน เพราะทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทำขึ้นโดย
รัฐบาลเห็นประโยชน์ที่จะให้กับประชาชนคือ สำรวจพื้นที่ขึ้นเพื่อกันป่า การที่รัฐบาลให้
ประชาชนมีที่ดินทำกินได้อย่างไม่รุกร้าป่า แต่ที่นี่ยังเป็นห่วงคือที่ดินสาธารณประโยชน์
- /เพราะ...
- เพราะไม่มีการออกใบ สปก. ไม่มีการระบุรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน จึงเห็นด้วยกับมติที่

- ท่านนายกได้นำเสนอความเห็นชอบเข้าดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล
- นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
- ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนประชาชนขอแสดงความคิดเห็นให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจถึงปัญหาที่อาจจะตามมา เพราะมีความเป็นห่วงกลัวว่าผลประโยชน์จะไปตกอยู่ในมือของกลุ่มนายทุน และขอเชิญผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็น เชิญฝ่ายบริหาร
- นายวัฒนา จันทูปาน:
นายกเทศมนตรี
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทูปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ สำหรับเรื่องนี้ขอชี้แจงให้เข้าใจ ในการจัดการตามนโยบาย วิธีการและการจัดการโดยการนำเอาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดิน ได้เข้าไปใช้สิทธิในการทำมาหากิน การจัดการ ทางสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จะเข้ามาดำเนินการเอง เจ้าหน้าที่ คทช. บุคลากรไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือไปยังสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ให้เข้าดำเนินการสำรวจแล้วให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเดิมที่กรมป่าไม้ได้สำรวจไว้ก่อนแล้วได้เข้าไปใช้สิทธิ แต่ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จะลงพื้นที่ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาฯ ก่อน หากสภาจะอนุมัติหรือไม่นั้น ให้ดำเนินการตามมติ
- นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
- ขอเรียนถามฝ่ายบริหาร ในการจัดสรรพื้นที่เราจะทราบได้หรือไม่ว่าพื้นที่ไหนที่เราจะได้ครอบครองหรือพื้นที่ไหนที่จะตกหล่นไป
- นายวัฒนา จันทูปาน:
นายกเทศมนตรี
- ทางเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรพื้นที่ใดๆ เพราะการออกเอกสารต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของ คทช. เรามีหน้าที่แค่เสนอการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้
- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทรน้ำ
- นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
- เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทรน้ำ สมาชิกสภาเขต ๒ เห็นด้วยกับการสนับสนุนญาติที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอ เพราะถือเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านที่จะมีที่ดินทำกิน และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
- นายกันณพงศ์ จันทรน้ำ:
สมาชิกสภาเขต ๒
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการอภิปรายตามที่ผู้บริหารได้นำเสนอมติขอความเห็นชอบอนุมัติการเข้าดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ โปรดยกมือ
- นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
- มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๘ เสียง
- ที่ประชุม:
งดออกเสียง ๒ เสียง ลาจำนวน ๑ เสียง ไม่อยู่จำนวน ๑ เสียง
- นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
- ๓.๒ เรื่องขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน (กองช่าง)** /๓.๒.๑...
- ๓.๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายภายในตำบลมะเขือแจ้ หมู่**

ที่ ๑ - ๒๑ ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน ๑๕ แห่ง เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ
 ขนาด ๑.๖ ตัน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน
 ๗๐๐,๐๐๐ บาท

นายวัฒนา จันทนุพาน:
 นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผม นายวัฒนา จันทนุพาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ใน
 วาระที่ ๓.๒.๑ และวาระที่ ๓.๒.๒ ทั้ง ๒ โครงการนี้เป็นโครงการกองช่าง ที่กันไว้เพื่อรอ
 งบประมาณ ที่จะเข้ามาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพราะจำนวนเงินยังขาดอยู่ ๙ ล้าน
 บาท และในเรื่องของแผนงานเคหะและชุมชนที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หากมี
 งบประมาณเข้ามา ก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขออนุมัติกันเงินให้กับโครงการ ๒
 โครงการต่อสภาฯ ได้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
 (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยมีหลักการและความจำเป็นดังนี้

เหตุผล

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ **๑. ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย**
ทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
 ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้
 สายภายในตำบลมะเขือแจ้ หมู่ที่ ๑ - ๒๑ ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน ๑๕ แห่ง เป็นเงิน
 ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **๒. ค่าจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ** ปรากฏ
 ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถชุด
 ตีนตะขาบ ขนาด ๑.๖ ตัน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เป็น
 เงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

รายการที่ ๑ สาเหตุเนื่องจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนด
 ราคาากลางที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบและคำนวณราคาากลางเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
 ก่อนที่จะดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

รายการที่ ๒ สาเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนด
 ราคาากลางและคุณลักษณะที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาากลางและ
 คุณลักษณะเฉพาะของรถชุดตีนตะขาบ ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ
 พัสดุฯ

ขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๒ รายการ ไม่สามารถ
 ดำเนินการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณนี้ได้

/ระเบียบ...

ระเบียบ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณานำเรื่องเข้าประชุมสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติกันเงินต่อสภา เทศบาลต่อไป

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมีได้ก่อหนี้ ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ ต่อสภาเทศบาล

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต ๑ สำหรับโครงการ ๒ โครงการที่ขอสภาฯ กันเงินไว้ เพราะ ๒ โครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเมื่อ ครั้งก่อนการจัดทำยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และการจัดซื้อรถดินตะขาก็ถือว่ามีความสำคัญในการใช้งานใช้ประโยชน์กับทางชาวบ้าน และเห็นสมควรในการกันเงินไว้ทั้ง ๒ โครงการ

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต ๒

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต ๒ เห็นด้วยในการ กันเงิน เพื่อการใช้จ่ายในโครงการทั้ง ๒ โครงการ ด้วยเหตุผลที่ว่าการเงินยังไม่มีสภาพ คล่องและอยากเรียนถามหากเกิดการขัดข้องของเสียไร้สายทางเราจะทราบได้อย่างไร จะมีการตรวจสอบจากไหนได้บ้างจากการทำการกระจายเสียง เรามีมอนิเตอร์ตรวจสอบ เสียงได้หรือไม่ เพราะบางหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ บางหมู่บ้านไม่สามารถรับฟังเสียงตาม สายได้ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมีการเตรียมการแก้ไขอย่างไร ส่วนที่จะกันเงินให้กับ โครงการทั้ง ๒ โครงการนี้

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

นายวัฒนา จันทนุพาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุพาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ตอบเรื่องซักถามของท่านสมาชิก เรื่องของการกันเงินสำหรับโครงการทั้ง ๒ โครงการนี้

ในโครงการ...

ในโครงการแรก ช่วงก่อนที่มีปัญหาระหว่างกองช่างกับฝ่ายบริหาร ซึ่งการติดตั้งเสียงตาม สาย ตำบลมะเขือแจ้มี ๒๑ หมู่บ้าน แต่ติดตั้งอยู่ ๒๘ จุด เพราะการติดตั้ง ที่ยังไม่ได้

มาตรฐานเจ้าของโครงการที่จะมาดำเนินการติดตั้งได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นทำให้ระบบไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และหากเราได้งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป และได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดได้ตรวจสอบตามจุดแต่ละพื้นที่ที่สามารถรับฟังการกระจายเสียงตามสายได้ในระยะ ๓๐ กิโลเมตร เนื่องจากการกระจายเสียงไร้สายไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ไกลๆ ได้ อย่างเช่นหมู่บ้านหนองหอย

ส่วนโครงการที่ ๒ โครงการซื้อรถดินตะขาบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ อาจจะปล่อยตกไป เพราะเราตั้งราคาที่สูงเกินไป แต่หากจำนวนเงินเพียงพอสามารถซื้อได้ เพราะรถดินตะขาบมีความจำเป็นในการใช้งานชุดท่อ วางท่อ มีความจำเป็นต้องใช้ จึงต้องขอเงินไว้ก่อน

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติเห็นสมควรอนุมัติ ได้โปรดยกมือ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

มีมติเห็นสมควรอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม:

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภา

ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ หรือไม่

ขอฝากเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ ก่อนการคืนเงินประกันขอให้คณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย เห็นว่ามีปัญหาในการใช้งาน ใช้ไปไม่กี่ชั่วโมงก็หมด หากคืนเงินค่าไปก่อนตรวจสอบ เกรงว่าจะตกเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล จึงขอฝากทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม:

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ธิบแจ่ม)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นว่าถูกต้องกับความจริง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกันณพงศ์ จันทร์น้ำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัตน์ ไชยวงศ์ษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นางพจนีย์ รัตพนัส)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา ตันตรา)

